



โหลกว่าดำทุกปี

เมื่อขายได้ 150 กก. ที่เหลือจะให้ชนกลับหรืออย่างไร ในที่สุดเสร็จพ่อค้าผู้ยื่นเงื่อนไขสุดซิค ขอเหมาหมด จ่ายสด

“บุญ” เข้าเวรโหลกว่าดำ ประจำวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559.....■ ผ่านไป 1 สัปดาห์ เต็มๆ ที่รัฐบาลได้ใช้มาตรการออกมาอุ้มพุงราคาขายพาราให้ราคา ยางแผ่นดิบ กก. 45 บาท น้ำยางสด 42 บาท และยางก้อนถ้วย 41 บาท โหมโรงโหมยกกันตอนแรก รูปมวยท่าท่าจะไปได้สวย ราคา พุงพรวดไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ซื้อจริง ยางแผ่นดิบจาก 3 โลร้อย พุงขึ้นไปอยู่ที่ กก.ละ 43 บาท น้ำยางสด 4 โลร้อย เต็งมาเป็น 41 บาท ยางก้อนถ้วย 100% จาก 5 โลร้อย ขึ้นมาอยู่ที่ 35 บาท.....■ แต่พคนที่ลงมือจริงซื้อจริงชาวบ้าน ไม่สนใจมาตรการช่วยเหลือเพราะ ให้สิทธิ์แค่รายละ 150 กก. ทั้งที่ การกรีดยาง 1 ไร่ จะได้น้ำยางสดเฉลี่ย 5 กก. เมื่อเป็นอย่างนี้ กรีดแล้ววัน ขายได้หนเดียว แล้ว ชาวบ้านที่ไหนจะถ่อส่งขารมาขาย ทำไมและที่สำคัญรู้กันไหมว่า ปกติเวลาชาวบ้านขนยางมาขาย แต่ละครั้ง ต้องขนมาให้คุ้มค่าน้ำมัน อย่างน้อยๆ 1 คันตามขนาดรถกระบะ

ไม่ต้องชนกลับ ไม่ต้องรอเงินเข้า บัญชีให้เสียค่าธรรมเนียมเงิน ส่วน พ่อค้าได้ขยับไปแล้วจะเอาไปสวม ขายต่อให้โครงการรัฐได้หรือไม่ ใครจะไปรู้.....■ ในที่สุดวันนี้ก็กลับมาสู่จุด 3-4-5 โลร้อยเหมือนเดิม อย่างไม่รู้เรื่อง ยางขึ้นมาก็ตาม ถึงมาตรการนี้จะ ล้มเหลวแต่ได้พิสูจน์อะไรบางอย่าง ให้คนไม่รู้เรื่อง ยางเข้ามาแก้ ปัญหา ยาง ได้เห็นภาพมาขายใน วงการยางพาราชัดเจน แค่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้วาจาแข็งกร้าว พูดจริง ทำจริง สตีลชายชาตินักรบ ราคา ยางพารามันกระตือรือร้นขึ้นมาได้ อย่างไม่รู้จะทำจริงไม่ได้ ราคา กลับหดตัวลง แสดงว่าราคา ยางที่ล้นไหลกันนั้น คนกำหนด ราคา คือ พ่อค้าขาใหญ่ในบ้าน เราไม่ก็เจ้านี้เอง ไข่ใหม่มันไม่ได้ ขึ้นตลาดโลกเหมือนที่ว่ากันแต่ อย่างใด ไข่หรือเปล่าเมื่อรู้กันแล้ว วันนี้มันจึงเหลือแค่จะเลือกใช้ ยุทธศาสตร์เชือดให้หลายจำด้วย วิธีไหนเท่านั้นเอง.

บุญ



อ่านรายงานพิเศษ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุคคสช.”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุคคสช. (ตอนที่ 2)

รายงานพิเศษ

เมื่อเดือนกันยายน 2558 ผมได้เขียนบทความเรื่อง “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุค คสช.” ที่ได้แต่งตั้ง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เพียง 1 ปี 2 เดือน ข้ามหัวมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดในระบบข้าราชการไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพียงแค่นี้ยังไม่พอ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านยังได้แต่งตั้งให้ นายอำนาจ ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปพร้อมกับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ทั้งๆ ที่ในสมัยที่ นายอำนาจ ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบเรื่องยางพารา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวพาราได้ และยังมีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการระบายสต็อกยางพารา รวมทั้งเรื่องมูลกัมมันต์กันชน แต่กลับได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษา

ต่อมาท่านยังได้แต่งตั้ง นางจินตนา ชัยยวรรณการ อธิบดีอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และประธานบอร์ดองค์การคลังสินค้า (อคส.) มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี และยังได้มอบหมายให้ไปเจรจากับชาวสวนยางพาราที่มีปัญหาเรื่องราคา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 และท่านก็เดินออกจากห้องประชุม ทั้งๆ ที่การเจรจายังไม่ยุติ

นอกจากนั้น สำหรับตำแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี ท่านยังได้ย้ายและแต่งตั้งให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีความรู้เรื่องยางพาราไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว แต่งตั้งผู้ที่



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

จบสัปดาห์แพทย์ไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม ย้ายรองอธิบดีกรมประมงมาเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยย้ายรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่จบปริญญาเอก ทางด้านพืชไร่ ที่มีอายุราชการ



อำนาจ ปะติเส

ไม่ถึง 1 ปี ก็จะเกษียณไปเป็นรองอธิบดีกรมการข้าว และสุดท้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ท่านยังได้เสนอให้ พลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย การแต่งตั้งตำแหน่งทั้งทางด้านการเมือง และข้าราชการประจำในระดับสูงที่มีความสำคัญต่อการบริหาร ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการเกษตร เป็นแกนนำของท่านรัฐมนตรีที่จะช่วยแก้ปัญหาทางภาคการเกษตรในภาวะวิกฤติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย จากราคาลินค้าเกษตรที่



จินนา ชัยวรรณการ **พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข**

มีความสำคัญตกต่ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ ปัญหาเรื่องการประมง และที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่จะมีผลกระทบมากที่สุดสำหรับภาคการผลิตที่จะต้องผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี รวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในด้านการเกษตรแต่ละด้าน มาช่วยวางนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤติในระยะสั้น และการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว ซึ่งหมายความว่าต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน แต่การวางตำแหน่งของผู้บริหารดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น ท่านได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น ท่านรัฐมนตรีไม่ควรน้อยใจที่ คสช. และรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพารา ท่านไม่ต้องไปบอกให้ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ไม่ควรจะน้อยอกน้อยใจที่รัฐบาลและภาคเอกชนมองข้ามความสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะการแต่งตั้งโยกย้ายที่ท่านได้ดำเนินการกับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายและวิธีการบริหารงาน ตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่ง ท่านได้ทำลายขวัญและกำลังใจ ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปหมดสิ้นแล้ว

และที่น่าติดตามต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังจะเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพื้นที่โซนนิ่งข้าว หรือโครงการเกษตรอินทรีย์ที่กระทรวงพาณิชย์ ส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริม หรือก่อนหน้านั้น สมัยที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมจัดทำสินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ที่ให้เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ

“เกาะแผนปลูกข้าว 25 ล้านตัน: ผลงานชิ้นโบว์แดงพาณิชย์ ก่อนโยนลูกเกษตร” (ไทยรัฐ, 20 มกราคม 2559)

อนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

‘สมคิด’โรดโชว์จีบโอมานลงทุน ช.การช่างชงแก้รถไฟฟ้าสีม่วง

‘สมคิด’นำทีมโรดโชว์โอมาน จีบลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ขยาย
การค้าเพิ่ม 3 เท่าใน 5 ปี เล็งฟื้นฟูเจรจาเอฟทีเอไทย พณ.แถลง
เงินเฟ้อ ม.ค. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

สมคิด

เงินเฟ้อ ม.ค. ติดลบเดือนที่ 13

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายสมเกียรติ ตรีรัตน์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ประจำเดือนมกราคม 2559 ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อยู่ที่ 105.46 ลดลง 0.53% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 นับตั้งแต่มกราคม 2558 และลดลง 0.26% เทียบกับเดือนธันวาคม 2558 สาเหตุสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศลดลงต่อเนื่อง ค่าโดยสารในประเทศ เช่น รถประจำทางปรับอากาศชั้น 1 และค่าโดยสารเรือเริ่มปรับตัวลดลง

นายสมเกียรติกล่าวว่า ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ซึ่งตัดราคาน้ำมันและอาหารสดออกแล้ว ในเดือนมกราคม 2559 อยู่ที่ 106.18 เพิ่มขึ้น 0.59% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.07% เทียบธันวาคม 2558

คาดทั้งปีอยู่ระดับ 1-2%

นายสมเกียรติกล่าวว่า คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2559 อยู่ระหว่าง 1-2% โดยมีสมมุติฐานหลัก คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 3-4% ราคาน้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่ 48-54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 36-38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

“อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องนี้ยังไม่เกิดภาวะเงินฝืด เพราะหักราคาน้ำมันกับอาหารสด อัตราเงินเฟ้อยังเป็นบวก อีกทั้งความต้องการการบริโภคในประเทศยังสูงอยู่ ส่วนกำลังซื้อใน

ประเทศขณะนี้ยังอ่อนอยู่เพราะราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดี ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะเป็นบวกเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลัก ขณะนี้ราคาน้ำมันยังลดลงอยู่ แนวโน้มราคาน้ำมันที่จะขึ้นเร็วๆ นี้ ยังไม่เห็น เพราะน้ำมันอิหร่านจะออกมาขายเพิ่มอีก หากราคาน้ำมันหยุดลดลงได้ ในไตรมาส 2 นี้ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเป็นบวก อย่างไรก็ตาม เดือนมีนาคมจะมีการทบทวนอัตราเงินเฟ้อทั้งปีด้วย เพราะราคาน้ำมันในขณะนี้หลุดกรอบสมมุติฐานแล้ว ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยมกราคม 2559 อยู่ที่ 26 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงอย่างมากเทียบมกราคม 2558 อยู่ที่ 45.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล” นายสมเกียรติกล่าว

สมคิดเยือนโอมานเพิ่มลงทุน

ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท มัสกัต ตามเวลาท้องถิ่น 09.30 น. ประเทศโอมาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการนำทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และเอกชนไทยกว่า 20 ราย เยือนรัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ว่า เป็นครั้งแรกที่ไทยและโอมานได้เจรจาการค้า-การลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นทางการ โดยเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ไทยจะสามารถนำสินค้าเข้ามาบุกตลาดตะวันออกกลางได้มากขึ้น โอมานอยู่ในช่วงแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ดังนั้นจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง เช่น จัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4-5 แห่ง ทำเรือสำเภา จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้ามาลงทุน

ในการเยือนครั้งนี้ได้พบรัฐมนตรีดูแลด้านน้ำมันและแก๊ส ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงทุนแล้ว และจะขยายเพิ่มความร่วมมือไปนอกประเทศโอมานและลงทุนในอาเซียน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง ทำให้โอมานต้องมองการลงทุนในหลายมิติ ขณะนี้ไทยเองก็

มีแผนขยายลงทุนในและนอกประเทศถือว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่ ทั้งนี้ธุรกิจที่โอมานสนใจให้ไทยมาลงทุนหรือร่วมมือ คือ การแปรรูปอาหารทะเล ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ศูนย์พักพิง การแพทย์ เวชภัณฑ์ โลจิสติกส์ เหมืองแร่ และภาคบริการต่างๆ

ชวนตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์

นายสมคิดกล่าวว่า ต่อจากนั้นได้เข้าพบรัฐมนตรีดูแลด้านส่งเสริมการลงทุนและส่งออก และชักชวนไทยเข้าลงทุนในเขตเศรษฐกิจโอมาน โดยจะกันพื้นที่ให้ไทยโดยเฉพาะและเป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งทางการค้าโอมานและหอการค้าไทยจะประสานแลกเปลี่ยนรายชื่อนักลงทุน เพื่อลงในรายละเอียดต่อไป

“ผมได้ชวนร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ซึ่งเราสนใจมาก โอกาสนี้ได้มีการทำจดหมายแสดงความสนใจเจรจาการลงทุนระหว่างรัฐมนตรีคลัง 2 ฝ่าย ซึ่งรายละเอียดให้กระทรวงคลังและกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการต่อ” นายสมคิดกล่าว

ขยายการค้า 3 เท่าใน 5 ปี

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้ได้พบประธานหอการค้าโอมาน ซึ่งหอการค้าไทยเข้าร่วมด้วยทางโอมานได้ขอให้ไทยเตรียมคณะธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อหารือในการนำคณะเยือนไทยเดือนมิถุนายนนี้ โดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2 ฝ่ายอีก 3 เท่าใน 5 ปีจากปัจจุบันมูลค่า 2 ฝ่าย 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“โอมานสนใจจะฟื้นฟูการเจรจาเอฟทีเอกับไทย และจะสนับสนุนไทยเข้าเจรจาเอฟทีเอในกลุ่มประเทศความร่วมมืออาหรับ หรือ GCC ประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน เพื่อ

เปิดเสรีความร่วมมือทางการค้า-การลงทุน และลดอุปสรรคระหว่างกัน เรื่องอุปสรรคไม่ได้หารือ และไม่มีปัญหา เพียงแต่เดิมเราไม่ได้ไปกักกัน ก็ จะร่วมมือกันมากขึ้น” นายสมคิดกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลาท้องถิ่น 14.30 น. จะมีการลงนามบันทึก ความตกลงเข้าใจ (เอ็มโอยู) 2 ฉบับ ระหว่าง กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตกลงและเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้า ก่อนเดินทางต่อเยือนอิหร่าน วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้น

กยท.ฟื้นรัฐชื้อยางได้ไม่ถึงแสนตัน

ในขณะที่ส่วนของ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยรัฐบาลเปิดจูดรับชื้อจากเกษตรกรรายย่อย 1 แสนตัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ปรากฏว่าบรรษัทกษการรับชื้อล้ดปดาคที่สอองเป็นไปอย่างเจียบเหงา นายสลาย อินค้ำ กรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เชื่อว่ายางที่ชื้อในครั้งนี้จะไม่ถึง 100,000 ตัน เนื่องจากมีรายละเอียดชื้อตอนที่เป็นเงื่อนไขทำให้เกษตรกรประสบปัญหา คือ 1.ขั้นตอนการชื้อชื้อยางยุ่งยาก 2.เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ปลูกยางอยู่ไกลจูดรับชื้อ ทำให้ขนส่งลำบาก และ 3.การโอนเงินให้เกษตรกรที่นำยางมาขายล่าช้า 10-15 วัน จึงจะได้รับเงิน

นายสลายกล่าวต่อว่า เข้าใจว่าผู้กำหนดระเบียบมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกฏทุจริต แต่การนำตัวแทนจาก 5 กระทรวงมาทำงานร่วมกันทั้งที่บางหน่วยงานไม่คุ้นเคยกับหน้าที่และไม่เข้าใจข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้า การขายที่จำกัดน้ำหนัก การรับเงินล่าช้า ทำให้เกษตรกรไม่อาจจับกับเงื่อนไขได้ ต่างกับการขายให้พ่อค้าหรือแม่ค้าคนกลางที่ราคาต่ำกว่า กก.ละ 1-2 บาท แต่ได้เงินทันที

“ผมมองว่านโยบายนี้ได้ผลเชิงประจักษ์ร้อยละ 30-45 เท่านั้น เพราะติดเงื่อนไขปลีกย่อยยุ่งยาก การรับชื้อผลผลิตยางพาราจะบรรลุผลไม่ถึง 100,000 ตันแน่นอน” นายสลายกล่าว

ชื้อปัญหาจูดชื้อไม่ทั่วถึง

นายบุญส่ง นันทอง นายสมาคมชาวสวนยางพาราจังหวัดกระบี่ และนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ภาครัฐยังไม่เข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง เกษตรกรบางรายยังไม่ทราบเปิดจูดรับชื้อที่ไหนบ้าง และเปิดจูดรับชื้อไม่ทั่วถึง โดยในจังหวัดกระบี่มีเพียง 13 จุด ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องไปขายตามร้านรับชื้อในชุมชน เพราะไม่มีการจำกัดจำนวน

แม้จะได้ราคาต่ำกว่าโลกร้อยละ 8-9 บาทก็ตาม ส่วนตัวมองว่าโครงการรับชื้อของรัฐบาลไม่มีผลต่อราคาเท่าที่ควร และขาดการประชาสัมพันธ์

“ราคาชื้อน้ของรัฐบาล กก.ละ 45 บาท ไม่ได้ลุดให้ราคาขายในท้องถิ่นขยับขึ้นมากนัก และมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปอีก เพราะหลังจากเริ่มโครงการ ราคาขยับขึ้นมประมาณ 40 บาทเท่านั้น และหวังว่าจะไม่ถึง 60 บาทตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอยากเสนอแนะไปยังรัฐบาลว่า ในการกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกร ควรให้ตัวแทนภาคเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อลุดปัญหาชื้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นและให้โครงการของรัฐเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง” นายบุญส่งกล่าว

สงขลา5วันชื้อได้แค่4ตัน

นายปพน จันทร์เรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์ จ.สงขลา กล่าวว่ จ.สงขลา กำหนดเปิดจูดรับชื้อยาง 46 จุด แต่สามารถเปิดได้จริงเพียง 30 กว่าจุดเท่านั้น และชาวสวนยางนำผลผลิตขายยาง ณ จูดรับชื้อลุดลุดปดาคที่ผ่านมารหรือ 5 วัน จำนวน 145 ราย ปริมาณยาง 4,000 กว่ากิโลกรัม และจ่ายเงินไปแล้ว 162,399 บาทเท่านั้น เนื่องจากมีฝนตก เกษตรกรงดการกรีดยาง

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลาเขต 1 กล่าวว่ หลังจากเปิดจูดรับชื้อมาแล้ว 1 สัปดาห์ก็ได้มีการปรับรูปแบบและจะเริ่มเปิดรับชื้อยางในโครงการอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 49 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาน้ยางสดในตลาดท้องถิ่นอยู่ที่กิโลกรัมละ 38-39 บาท ขณะที่ราคาตามโครงการรับชื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 42 บาท มีส่วนต่างกิโลกรัมละ 2-3 บาทเท่านั้น ทำให้ชาวสวนยางบางส่วนตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบ รวมถึงการจ่ายเงินผ่านธนาคารล่าช้ากว่าการขายในตลาดท้องถิ่นที่จะได้เงินสดทุกวัน

ยางอีสานชื้อแค่แก่เฉพาะหน้า

นายวิชิต สมรฤทธิ ประธานเครือข่ายยางพาราภาคอีสาน กล่าวว่ การเปิดรับชื้อยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล ยังคงสร้างความสับสน และยังไม่เป็นที่พอใจให้กับชาวสวนยาง เช่น จ.นครพนม กำหนดจูดรับชื้อจำนวน 10 จุด ตามอำเภอต่างๆ พบว่าเกษตรกรให้ความสนในน้อยมาก เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยาก ต้องมีการยื่นทะเบียนตามคิว จำกัดจำนวนการขายรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรบางรายที่ไม่เข้าใจ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ เสียเวลา

นำยางพาราขายตามจูดรับชื้อ รวมถึงปัญหาล่าช้าในการรับเงิน ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่พากันนำยางพาราไปขายตามจูดรับชื้อเอกชน เพื่อได้เงินบาทหมุนเวียน

“ในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายชาวสวนยางในพื้นที่ ภาคอีสาน 4 จังหวัด มีนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก ที่สำคัญช่วงนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นฤดูกาลยางผลัดใบ ทำให้ปีหน้ายางแทบจะไม่มีผลผลิตขาย สุดท้ายหากราคาปรับขึ้น สิ่งก็ตามมาคือ ผลประโยชน์จากที่นายทุน” นายวิชิตกล่าว

ราคาขยับเพิ่มเล็กน้อย

สำหรับบรรยากาศการเปิดตลาดรับชื้อยางพาราที่ตลาดกลางยางพารา จ.นครศรีธรรมราช อ.ดวง จ.นครศรีธรรมราช โดยช่วงวันเข้าเปิดประมูลยางพารา ราคาขยับเพิ่มขึ้น 38.39 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12 บาท ขางความชื้น 37.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กก. ขางแค้นรมคว้น 39.81 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.04 บาท/กก. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพาราจ.นครศรีธรรมราช แบ่งเป็น ขางแค้นรมคว้นจำนวน 42 ตัน ขางแค้นรมคว้น 306 ตัน ราคาขางแค้นรมคว้นถ้องั้น ราคา 36.50 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขางยงสด 37.10 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนราคาขางพ่อค้าหน้าสวน ราคาน้ขางยงสด กก.ละ 35-36 บาท ขางแค้นรมคว้นราคา 35 บาท เศษขาง 16-17 บาท

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประมูลยางพาราแค้นรมคว้นคุณภาพดี ของทั้ง 3 ตลาดในภาคใต้ ปรากฏว่ราคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยตลาดกลางหาดใหญ่ จ.สงขลา ขายได้ 38.41 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.14 บาท ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ขายได้ 38.59 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.22 บาท และที่ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ขายได้ 38.39 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.12 บาท

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

สมคิด

กยท.เผยชื้อยางได้แค่500ตัน

นายพิษณุ หริกจันทร์ หัวหน้ากองพัฒนาการตลาดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการชื้อยางของรัฐบาล ตามมาตรการรับชื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงราคา 45 บาทต่อ กก.

ปริมาณ 1 แสนตัน ว่า ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศซื้อขายยังไม่คึกคัก เนื่องจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยปิดกริดไปแล้ว และภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีการรับซื้อขายจากเกษตรกรรวมทั้งหมด 526.9 ตัน คิดเป็นเงิน 22.6 ล้านบาท สำหรับเงินซื้อขาย 500 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอ และต้องขอยกจาก กรม.เพิ่มเติมเพื่อซื้อขาย

รายงานข่าวระบุว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ (บอร์ด) กยท. และนายเชาว์ ทรงอาวุธ รัชชาผู้ว่า กยท.จะเสนอของบประมาณเพื่อนำมาซื้อขาย 1 แสนตันตามนโยบายรัฐบาล วงเงิน 5,000 ล้านบาท จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากการประชุมบอร์ด กยท.มีมติให้ใช้เงินของ กยท.สำรองจ่ายจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อเร่งดำเนินการซื้อขายพาราจากชาวสวนตามกำหนดการที่รัฐบาลประกาศไปก่อนในวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา

'บักฉัตร'สั่งทบทวนให้กู้ธูมยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราที่จะออกสู่ตลาดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ได้สั่งการให้ กยท.ทบทวนโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการน้ำยางชัน จำนวน 1 หมื่นล้านบาท ตามมติบอร์ด กยท.อีกครั้ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมีกรอบเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อยู่เต็มจำนวน ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าทำไมผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจโครงการนี้ ทั้งรัฐบาลให้การอุดหนุนดอกเบี้ยต่ำ 3% จึงสั่งการให้ กยท.พิจารณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รัชชาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า สาเหตุผู้ประกอบการไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะติดปัญหาเงื่อนไขที่ต้องเป็นบริษัทคนไทยเท่านั้น ขณะที่ผู้ประกอบการน้ำยางชันส่วนใหญ่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างประเทศ การตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดนี้ เพราะรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือถึงผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าหลังจาก กยท.เปิดโครงการนี้อีกครั้ง คาดว่าจะมีกลุ่มน้ำยางชันให้ความสนใจอย่างแน่นอน

พพ.ยันน้ำมันได้ไม่ขาด

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมพลังงาน (พพ.) กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในภาคใต้ ร้องเรียนถึงปัญหา น้ำมันขาดแคลน เนื่องจากผู้ค้าส่งน้ำมันหรือจ๊อบเบอร์ ไม่สามารถซื้อน้ำมันดีเซลจากคลังน้ำมันหลายแห่งได้ ว่า ได้ตรวจสอบตั้งแต่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมันดีเซล แต่สาเหตุจ๊อบเบอร์บางรายไม่สามารถส่งน้ำมันให้กับสถานีบริการได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มกราคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต.ต่อลิตร มีผลวันที่ 30 มกราคม ทำให้มีจ๊อบเบอร์จำนวนมากไปซื้อน้ำมันจากคลังของปตท.ก่อนจะมีการปรับขึ้นราคา แต่ ปตท.เห็นว่าลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าขาจรและไม่ได้ซื้อน้ำมันจาก ปตท.เป็นหลัก จึงขายให้ในปริมาณน้อย และราคาจะสูงกว่าลูกค้าประจำ ทำให้กลุ่มเหล่านี้ไม่พอใจ

“เรื่องดังกล่าวเป็นกลไกตลาด เพราะในภาวะที่น้ำมันแพงกลุ่มจ๊อบเบอร์เหล่านี้จะไม่มาซื้อจากปตท. แต่เมื่อราคาน้ำมันถูกก็หันกลับมาซื้อ พบว่าบางรายนำรถมาถึง 5-10 คัน แต่ซื้อไปได้เพียง 1-2 คันรถเท่านั้น โดยต่อคันจะอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นลิตร ซึ่งหากสามารถซื้อได้ก่อนที่ราคาน้ำมันจะขึ้นก็จะมีส่วนต่างกำไรหรือหลักหมื่นบาทต่อคันรถ ขึ้นย่นว่าเป็นเรื่องกลไกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ในภาพรวมปริมาณที่มีมาตรฐานจะไม่มีปัญหา น้ำมันขาดแคลนแน่นอน” นายวิฑูรย์กล่าว





**แกนนำชาวสวน
ชี้จุดอ่อน
รับซื้อ‘ยาง’**

การรับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่นและยางก้นถ้วย
ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา
หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง (อ่านต่อหน้า 6)

แกนนำชาวสวน ชี้จุดอ่อน รับซื้อ‘ยาง’



ต่อจากหน้า 1

แต่หลายจังหวัดในภาคใต้ต้องหยุดกรีดยาง เนื่องจากฝนตก จึงไม่สามารถนำยางมาขาย นอกจากนี้การเปิดจุดรับซื้อยางอยู่ห่างไกลกันมาก บางแห่งไกลกว่า 20 กิโลเมตร ไม่คุ้มกับค่าขนส่ง ทำให้การรับซื้อยางของรัฐบาลไม่คึกคักเท่าที่ควร

สาโรจน์ สุนทรรัตน์ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง จำกัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา บอกว่า ช่วงที่ฝนตก สหกรณ์ฯ จะรับซื้อในราคาปกติ แม้สถานการณ์ปกติ มีชาวสวนยางเข้ามาจำหน่ายในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐที่รัฐบาลซื้อในราคาขึ้นหน้าตลาด สูงกว่าราคาในตลาดโลกประมาณ 5-7 บาท ซึ่งน้อยมาก ชาวสวนยางต่างบอกว่าการจำกัดปริมาณการรับซื้อที่รายละ 150 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรไม่ยกเข้ามาขาย เพราะชั้น

ตอนยุ่งยาก ได้เงินช้า อีกทั้งส่วนต่างราคาไม่มากนัก จึงนำยางไปขายเอกชนตามปกติ นอกจากนั้นจุดรับซื้อก็ไม่ทั่วถึง อย่งในอ.คลองหอยโข่ง มี 32 หมู่บ้าน แต่มีจุดรับซื้อของรัฐเพียง 3 แห่งเท่านั้น เกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ใกล้จุดรับซื้อ ก็ไม่สามารถนำยางมาขายได้ เพราะระยะทางไกล ดังนั้นโครงการนี้ไม่ได้ช่วยเหลือชาวสวนยางมากนัก

ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย มองว่า โครงการดังกล่าวดี แต่วิธีปฏิบัติล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่เปิดรับซื้อยาง เกิดความวุ่นวายทั่วประเทศ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์เฉพาะกิจ กรณีรับซื้อยางโครงการ 1 แสนตัน จากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สรุปดังนี้

- 1) จุดรับซื้อน้อย ไม่ทั่วถึง
- 2) จ่ายเงินล่าช้า ระเบียบขั้นตอนยุ่งยาก ชาวสวนยางต้องการเงินวันต่อวัน
- 3) จำกัดโควตาขายยาง 150 กิโลกรัม/ราย
- 4) ต้องเป็น

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปัญหาคือ กยท.ยังขึ้นทะเบียนไม่แล้วเสร็จ และ 5) ต้องเป็นเจ้าของสวนยางเท่านั้น ลูกจ้างไม่สามารถ



ขายยางได้ หากเจ้าของสวนไม่รับรองการลงทะเบียนให้ แต่ลิ้มดูความเป็นจริงว่า วันนี้เจ้าของสวนจะนั่งอยู่บ้าน มีแต่ลูกจ้างเท่านั้นที่นำยางมาขาย จึงเกิดปัญหา

สิ่งที่ตั้งข้อสงสัยก็คือจุดที่รับซื้อยาง รับซื้อ แล้วเอาไปไหน เอาไปผลิตเป็นยางแผ่นดิบ แผ่นรมควัน แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหน จะครบเมื่อไร นำจับตามมอง กยท.ออกกฎระเบียบให้โรงงานยางเอกชนเข้ามารับซื้อยางจากโรงงาน/สถาบัน/องค์กรยางล่วงหน้าได้ และเมื่อใดที่ 8 กระทรวงหลักต้องการใช้ยาง ให้โรงงานเหล่านี้ส่งมอบยางคืนภายใน 7 วัน ถามว่าวันนี้รัฐบาลสอบถาม 8 กระทรวงหลักหรือไม่ว่า ต้องการใช้ยางประเภทใด เอาไปทำอะไร มีปริมาณเท่าไร

วันดีคืนดี กระทรวงคมนาคมบอกว่า ต้องการใช้ยางแล้วจะเอาจากที่ไหน ไม่ต้องให้โรงงานเอกชนไปเอายางในสต็อก ซึ่งเป็นยางเก่าออกมาใช้หรือ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็เอาสต็อกออกมาใช้เสียเลยไม่ดีกว่าหรือ จะต้องหาเงินให้

หน่วยงานมารับซื้อยางทำไม รัฐบาลต้องจัดการกับ กยท. และ 8 กระทรวง ให้ชัดเจน เดอร์ออกมาว่าต้องการใช้เท่าไร และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

“กยท.เคยยกตัวอย่างว่า หากกระทรวงคมนาคมต้องใช้ยางเพื่อสร้างถนน ก็จะไปจ้างบริษัททำถนน ไม่ได้ซื้อน้ำยางชั้นจาก กยท. แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องไปประสานงานกับบริษัทที่ประมูลถนนได้ เพราะฉะนั้นบริษัทต้องประสานกับ กยท. แล้วทาง กยท. จะไปส่งมอบกับบริษัท ซึ่งจะมีการซื้อขายยางให้กับบริษัทเหล่านั้นโดยตรงไม่ได้ขายให้กับส่วนราชการ” ทศพลตั้งข้อสังเกต

จากข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ได้ ข้อเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขกลไกการรับซื้อใหม่ หันมาใช้กลไกการซื้อขายยางพาราปกติที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการต้นน้ำ ที่มีจุดรับซื้อกระจายอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรมีความคุ้นเคย และสะดวก ควรดึงส่วนนี้เข้ามาสู่ระบบเป็นกลไกช่วยรัฐรับซื้อเป็นการเสริมให้สัมฤทธิ์ผล พ่อค้าที่เปิดจุดรับซื้อในตลาดของพื้นที่ ใกล้เคียงหรือที่เรียกว่าพ่อค้าหน้าสวน จึงมีบทบาทสูงต่อการเข้าถึงตัวเกษตรกร

วิธีการดังกล่าวเป็นการกระจายพื้นที่เปิดจุดรับซื้อให้ครอบคลุม เป็นการช่วยรัฐไปในตัว และเข้าถึงตัวเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะพ่อค้าที่เปิดจุดรับซื้อต้นน้ำเหล่านี้คุ้นเคยในพื้นที่อยู่แล้ว เพียงรัฐเปิดจุดรับซื้อหลักที่เหมาะสมต่อพื้นที่เท่านั้น เพียงตรงจ

ตอบว่าเป็นผู้ประกอบการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ส่วนการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร สามารถทดลองจ่ายเงินสดให้เกษตรกรที่นำยางมาขายได้ทันที โดยรัฐยังคงจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ตามระยะเวลาเช่นเดิมเพียงเปลี่ยนจากบัญชีเกษตรกรมาเป็นบัญชีของผู้รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงแทน

นอกจากนี้ไม่ควรจำกัดปริมาณการขายของเกษตรกร แต่ไปกำหนดปริมาณการขายที่พ่อค้าต้นน้ำหรือผู้รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรแทน อาทิ จำกัดการนำน้ำยางสดมาขายยังที่จุดรับซื้อหลักของผู้รับซื้อจากเกษตรกรไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ถ้าเป็นรูปแบบยางแผ่นดิบก็เทียบปริมาณได้เท่ากับรูปแบบน้ำยางสด ซึ่งตรงกับกลไกตลาด

วิธีการนี้ชาวสวนยางสามารถนำยางมาขายเข้าระบบของโครงการได้ ทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่สามารถขึ้นทะเบียน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน

“ถ้ารัฐใช้หลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครบทั้ง 4 ข้อ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม ประการสุดท้าย เร่งตรวจสอบวันเวลา ปริมาณการใช้ยาง 8 กระทรวงหลัก ก่อนจะสูญเสียงบประมาณไปสู่พ่อค้าอีกครั้ง” ทศพลสรุป

เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของแกนนำชาวสวนยางต่อโครงการรับซื้อยางของรัฐบาล ที่ยังมีจุดอ่อนบางเรื่องทำให้การรับซื้อยางไม่คึกคักเท่าที่ควร



ตรวจจุดรับซื้อยางพารา : นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม
จุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ณ จุดรับซื้อยางสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน
ท่าชะ จำกัด ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้



รถรับจ้างมือโปร ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวรร้ายข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตามวิสัยคนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น... ■■■ เริ่มต้นที่ประเด็นการเมือง เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่มี “ปุมิชัย” ศ.มิชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานในการยกร่าง ที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยโรงเรียน “แป๊ะ” ในอีกไม่กี่วัน...แต่ปัญหา อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่เสร็จเรียบร้อย แต่อยู่ที่เสียง “เซ็งแซ่” ที่ป่าวประกาศกันล่วงหน้าว่าจะ “บอยกอดด์” รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะแม้แต่ อดีตนักการเมือง “น้ำดี” ที่ทั้งสนามเลือกตั้งไปแล้ว อย่าง อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภาฯ ยังสำหวั่น และให้ฉายาเป็นรัฐธรรมนูญ “ใส่หมวก” ส่วน ฟากพรรคเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึง เพราะปฏิเสธ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแต่ต้น...ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้ “ลีลา” ที่ถนัด คือการ “แทงกั๊ก” เอาไว้ก่อน... ประเด็นสำคัญที่พรรคการเมือง อดีตนักการเมือง นักวิชาการ และ ปัญญาชนออกมา “ติติง” คือที่มาของ นายฯคนนอก ที่มาของวุฒิสภา และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่เหนืออำนาจของสภาฯ ลึกลับดำมืด ถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยากที่จะผ่านสภาฯ และหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่าน “ประชามติ” การที่ ศ.มิชัย ฤชุพันธุ์ ประธานร่างรัฐธรรมนูญ ประกาศว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ “แรงกว่า” มาบังคับใช้ คิดหรือว่า จะเป็นไปง่าย ๆ... ■■■ ผ่านเรื่องการเมือง กลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจที่แม้ว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ จะ “ใส่เงิน” เข้ามาเท่าไร ก็ยังไม่เห็นทางฟื้น เหตุเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจในเรื่องของ “การเมือง” จึงพลอยดูให้เศรษฐกิจทรุดตัวตามไปด้วย ถ้าไม่แก้เรื่อง “การเมือง” ทุกอย่างก็จะเป็นแบบ “ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก” อยู่

อย่างนี้แหละ... ■■■ เรื่องของราคาขายพารา น้าเสียดาย ที่นโยบายซื้อขายก็โลกรัมละ 45 บาท ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ยังไม่ “โดนใจ” ชาวสวนยาง แต่เอาแต่อย่างน้อย ก็เป็นช่องทางให้นักการเมืองได้ใช้ในการ “หาเสียง” ลวงหน้าว่า เป็นผู้นำ แกนนำ ชาวสวนยางในการเรียกร้อง และอย่างน้อย ก็เป็นการ ถอดสลัก “ระเบิดเวลา” ชื่อเวลาไปได้อีกหลายเดือน จนกว่าจะถึงฤดูเปิดกรีดยางอีก 3 เดือน และวันนั้น ปัญหาขายพารา ก็จะกลับมา ให้เป็นที่ “ยุ่งในหัวใจ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ อีกครั้ง... ■■■ อย่างที่ผู้เขียนเขียนไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า เมื่อกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซื้อขาย ปฏิบัติหน้าที่ “กระทอนกระทน” จะต้องเป็นผู้เป็น “เหยื่อ” ในการ “บดขยี้” ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ข่าวว่า รัฐมนตรี ไม่โดน แต่ระดับ “ปลัด” อาจจะไม่โดน “เต็งตึง”... ■■■ เรื่องน้ำมันขาดแคลน ในภาคใต้ กลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อปตท. ออกมาปฏิเสธว่ามีน้ำมันเต็มคลัง ทั้งที่ คลัง อ.สิงหนคร จ.สงขลา และที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี แต่สิ่งที่ ปตท. ออกมาพูด เป็นการพูดความจริงเพียงครั้งเดียว แต่ความจริงอีกครึ่งหนึ่ง ที่ ปตท.ไม่ได้พูด ให้ประชาชนฟังคือ ปตท. ดังราคา “ขายส่ง” น้ำมันทุกชนิด สำหรับให้ “จีโอเปอเรอร์” ขายให้กับปั๊มอิสระสูงกว่าราคาน้ำมันที่ขายที่หน้าปั๊ม พูด่าง ๆ น้ำมันดี แต่ตั้งราคาเพื่อ “ไม่ขาย” หากใครจะซื้อก็ขายในราคาแพง เพื่อ “พินทุ์ไร” ชดเชยกับราคาน้ำมันดิบที่ซื้อมากล้นในช่วงที่ราคาแพง ปั๊มอิสระในภาคใต้กว่า 1,000 แห่ง ที่เคยเป็นลูกค้าอุดหนุนน้ำมันของ ปตท. ผ่านทาง “จีโอเปอเรอร์” ถูกรังแกน้ำมันของ ปตท. มีธรรมภิบาลหรือไม่... ■■■ ในขณะที่ปั๊มน้ำมันอิสระใน จ.สงขลา แจ็งล่วงหน้าไปยัง นิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ว่า จะหยุดจ่ายภาษี น้ำมันเชื้อเพลิงลิตรละ 0.5 สตางค์ ให้กับ อบจ. เพราะ อบจ. ไม่เคยถามได้ หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อได้รับความเดือดร้อน แต่อย่างใด... ■■■ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ จก.

สงขลา กอ.รมน.ภาค.4 ส่วนหน้า นำกำลังเข้าตรวจสอบการทำธุรกรรมของบริษัทไอบีเอ็ม กรู๊ป ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ ของชาวมาเลเซีย ที่เข้ามายึดครองที่ดินธุรกิจโรงแรม และอื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเตาะ จ.สงขลา กลุ่มทุนท้องถิ่น ขอใจ ขอให้ทำให้จริงๆ ในขณะที่หลายคนไม่ “คาดหวัง” เพราะรู้ว่า ไอบีเอ็ม กรู๊ป เป็นกลุ่มทุนที่ไม่ธรรมดา กล่าวสุดท้าย กอ.รมน. จะ “เจอตอ” ถอยกลับที่คงแทบจะไม่ทัน... ■■■ เพื่อความไม่ประมาท พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สั่งทุกหน่วยงานระวัง ป้องกันการก่อเหตุร้ายในช่วงเทศกาล “ตรุษจีน” หน่วยไหน “บกพร่อง” ประมาท เลินเล่อ เห็นทีจะต้อง “เจอดี” แน่

ปริษา สติตย์เรื่องศักดิ์



รับซื้ออย่าง...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการซื้อ
ขายยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต่้ จำกัด ต.นาแต่้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ



ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยาง...ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณารตพงศ์ สุนทรนนท์ และนายคำรณ พงษ์มณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราตามนโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ที่จุดรับซื้อของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง โดยมีนางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง และนางไสรนาท อยู่อำไพ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา สยามรัฐ (2 ก.พ. 59)



ติดตามการซื้อ-ขายยาง

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายยางพาราตามนโยบาย
รัฐบาล ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต่้ จำกัด ต.นาแต่้
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

aukyjeerawan@gmail.com หรือโทร. 081-9887-97



เกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559... ○ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา มอบหมาย นางสาวจิรพันธ์ ยอดคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ติดตามและส่งเสริมเครื่องสีข้าวขนาด 3 แรงม้า รุ่น MS 300RM ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ ณ โรงเรียนข้าววิสาหกิจชุมชน อิงพฤกษ์ อำเภอ สทิงพระ จ.สงขลา... ○ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ สังกศัลย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย นารถพงศ์ สุนทรนนท์ และ นายคำรณ พวงมณี

ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุ่มรับซื้อ ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล โครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ที่จุ่มรับซื้อของสหกรณ์การเกษตรย่านดาขาว จำกัด จังหวัดตรัง... ○ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยวงศ์ เกษตรอำเภอกระนวน และคณะ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในนิคมสหกรณ์ดงมูล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น... ○ นายวิโรจน์ ปิ่นพรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกร จังหวัดสตูล ในกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ... ○ นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็น

ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดปัตตานี... ○ “กิด ทางไทย”

จับโก่งตาซึ่งรับซื้ออย่างพารา

นายวิโรจน์ ภิเพก พาณิชยจังหวัด บึงกาฬ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่นำยางก้อนถ้วยออกไปขายตามลานรับซื้ออย่างตามอำเภอต่างๆ ว่าเจ้าของลานรับซื้ออย่างก้อนถ้วยจะชั่งได้น้อยกว่าที่ซึ่งมาจากบ้านหลายกิโลกรัม (กก.) น่าจะเกิดการโก่งตาซึ่งขึ้นจึงได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ซึ่งตวงวัดอุดรธานีออกตรวจตามจุดที่ได้รับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่อำเภอเซกา, พรเจริญ, โซ่พิสัย และปากคาด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 1 รายคือ น.ส.ปาริชาติ คำมณี อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 125 หมู่ 1

ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา เจ้าของลานยางลานวังชมพวยางพารา หมู่ 8 บ้านวังยาว ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เป็นเครื่องชั่งล้อเลื่อนลูกตุ้มแขวนขนาด 500 กก. ซึ่งมีความผิดปกติซึ่งได้น้อยกว่าน้ำหนักที่แท้จริง จึงแจ้งขอหาใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในการซื้อขายสินค้า โดยรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ตามมาตรา 25 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพจึงส่งตัวให้กับร้อยเวรสอบสวน สภ.พรเจริญเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท



ข่าวสั้น

■ วอนรัฐทบทวนราคายาง

บุรีรัมย์ : นายวิชิต ลิ้มประเสริฐ นายกสภาคชมชาวสวนยางพารา จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล ทบทวนการให้ความช่วยเหลือราคายางเกษตรกรที่ตกต่ำ หลังเป็นไปด้วยความล่าช้าทำให้เกษตรกรใน จ.บุรีรัมย์ และในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับเกษตรกรได้ปิดหน้ายางไปแล้วเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรไม่มียางอยู่ในมือที่จะนำไปขายในโครงการฯ อีกทั้งผลผลิตยางของเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด จึงนำไปขายยังท้องตลาดและขายให้ผู้ประกอบการ ถึงแม้ราคาจะต่ำกว่าแต่ก็ได้เงินทันที ซึ่งแตกต่างจากการนำยางไปเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับเงินล่าช้า จึงร้องขอให้รัฐบาลไม่ควรจำกัดปริมาณการรับซื้อยางของเกษตรกร เช่น การให้ความช่วยเหลือในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพียงรายละ 150 กิโลกรัมเท่านั้น ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ควรซึ่งไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้เกษตรกรนำยางมาขายในโครงการช่วยเหลือราคาของรัฐในครั้งนี้ด้วย

คอลัมน์ 7



ต้องฉลุย

อย่าหาว่าท่านนายพลเค้า
อีตอาดซึกซึก นะจ๊ะเตง...

ทำงานตัวเป็นเกลียว หัว
เป็นนอต หาเงินมาซื้อยางขึ้นน้ำ
ราคามารวมเดือน กว่าจะล้าง
เอาจาก กยท.มาได้ 500 ล้าน
ยากเย็นแสนเข็ญต้องปวด
เหงื่อ...เพราะบอร์ด กยท.พา
กันสายหัว กลัวคูกๆ

เดือนกว่าซื้อได้แค่ 400
ตันเศษ ราคาพัน 3 โลร้อย มา
ยืนอยู่ที่ 38.27-38.65 บาท/
กก.ได้นี้ ฝีมือเค้าล่ะ

แต่ที่ยังขยับไม่มาก...
เพราะเงินมันน้อย จึงต้อง
ใช้สอยอย่างประหยัด จนโดน
เหน็บแนมไปทั่วบ้านทั่วเมือง
ว่าเงินห้าร้อยล้านนี่หนาจะมา
ดันราคายาง...โถๆๆ

อังคารนี้ **บิ๊กฉัตร-พล.อ.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รมว.เกษตร
และสหกรณ์ จะขงเรื่องให้
กรม.พิจารณา แก้อัตรหว่า
ถังแตก ของบกลางมา 4,979
ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อยาง
ขึ้นน้ำราคา 1 แสนตัน ดันให้
ขึ้นไปก็โลละ 45 บาท ตาม
นโยบายลุงตุให้ดู...

รัฐมนตรีอื่นอาจขอยาก
ขอเย็น แต่รับประกันว่า **ของบิ๊ก
ฉัตร...ต้องฉลุย...ขอบอก อิๆ**

■ ชลบุรีสนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

2 สหกรณ์ชลบุรีเปิดรับซื้อขาย

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอ บ่อทอง จำกัด จับมือสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด เปิดจุดรับซื้อขายพารา ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐมุ่งช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนยางชลบุรี : นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3, 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมจุดรับซื้อขายพาราของจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายประทีป หนูวรรณนะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด จังหวัดชลบุรี

นายนำชัย กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้เปิดจุดรับซื้อขายพารา ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปริมาณการรับซื้อ ชนิดยาง ราคาที่รับซื้อ ปริมาณไม่เกินรายละ 15 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวม 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) สำหรับราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 42 บาท ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 41 บาท ปรากฏว่า มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน เพื่อนำยางแผ่นดิบตามมาตรฐานที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนด อย่างบางตา เนื่องจากราคายางตามท้องตลาดขยับขึ้นมาเป็น 41.29 บาท ทั้งนี้ จากการติดตามงานเกี่ยวกับเรื่องยางพารา ใน 2 โครงการ คือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน

ยาง จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 3,600 ราย โดยให้ กยท. จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำงานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรจังหวัดในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรให้ได้ 703 ราย ภายในเดือนมกราคม ส่วนที่เหลือให้จัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายวันและจ่ายเงินให้เกษตรกรให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การรับซื้อขายโดยตรงจากเกษตรกรได้เปิดจุดรวบรวมยาง ซึ่งได้เสนอแนะให้ กยท. จัดทำแผนบูรณาการประจำจุดรับซื้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบพร้อมหลักเกณฑ์การรับซื้อขาย

ด้าน นายประทีป หนูวรรณนะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเปิดจุดรับซื้อ จำนวน 2 จุด คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เปิดรับซื้อทุกวันพุธ โดยการเปิดจุดรับซื้อขายวันแรก (25 มกราคม 2559) มีจำนวนเพียง 9 ราย รวมยางแผ่นดิบเพียง 1,350 กิโลกรัม สำหรับจุดที่ 2 คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด เปิดรับซื้อทุกวันพฤหัสบดี มีเกษตรกรนำยางแผ่นมาขายกว่า 20 ราย ปริมาณยาง 3 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรนำยางแผ่นมาขายเรื่อยๆ ระยะเวลาที่รับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความต้องการของเกษตรกรพบว่า อยากให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อมากกว่าที่กำหนด เพราะเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือในภาวะราคายางตกต่ำโดยราคาตามโครงการฯ คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 42 บาท ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 41 บาท

ผลักดันโรงรมควันยาง‘ระยอง’ ใช้ব্যয়ยุทธศาสตร์-อบจ.หนุน

นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมนาย เฉลา ฉิมภู ประธานสหกรณ์นิคมเขาพนมสารัตถ์ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และประธานชุมนุมสหกรณ์ จ.ระยอง เดินทางติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงรมควันยางเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.หนองบัว พื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - 16 มีนาคม 2559

นายอลงกรณ์กล่าวว่า หลังก่อสร้างโรงรมควันยางเสร็จสิ้นจะสามารถนำยางแผ่นเข้ารมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพยาง ก่อนส่งขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ จ.ระยอง มีโรงผลิตแผ่นยางรองพื้นรถยนต์ ยางกันกระแทกใน อ.นิคมพัฒนา และโรงงานผลิตยางรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม อ.ปลวกแดง

นายเฉลา ฉิมภู กล่าวว่า โรงรมควันยางพาราเกิดขึ้นโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ นายธรา ปิตุเตชะ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายวิชัย ล้ำสุทธิ อดีต ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการขาดการดูแล จึงมีแนวคิดสร้างโรงรมควันยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ก่อนประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยองร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.ระยอง ของব্যয়ยุทธศาสตร์จังหวัด 23,080,000 บาท สร้างโรงรมควันยางและติดตั้งเตารมควัน โดย อบจ.อนุมัติงบประมาณเพิ่มอีกปีละ 2.5 ล้านบาทรวม 2 ปี

“ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเชิญผู้ประกอบการยางพาราและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตยางรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม อ.ปลวกแดง และ อ.นิคมพัฒนา มาประชุม เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตยางได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการ และจำหน่ายให้โรงงานโดยไม่ต้องสั่งจากแหล่งอื่น จะทำให้ราคายาง จ.ระยองไม่ตกในอนาคต”



ต่อยอด

แม้เกษตรกรจะไม่ใช้คนผิด ที่ประเทศกันปลูกยางจนผลผลิตมากมาย ในจังหวะที่อุตสาหกรรมรองรับอยู่ในช่วงขาลง แต่พวกเขาถือเป็นผู้รับชะตากรรมกับราคาที่ต่ำติดดิน

คำแนะนำ ให้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองผู้บริโภค ที่เพิ่งซึกซวนกันในวัน ที่ราคาเหลือแค่ 3 กิโล 100 บาท และไม่มี ี่แววจะไปถึง กก.ละ 100-120 กระนั้น ก็คงไม่ง่าย

แต่ในความเป็นจริง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับยางพาราอยู่แล้ว โดยผลงานวิจัยและพัฒนาที่ขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม อาทิ คณะวิจัยที่มี ดร.อาชีชัน แกสมาน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เป็นหัวหน้าทีม และ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชานวิวัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ผลิตผลงานช่วยเหลือเกษตรกรมาแล้วหลายชิ้น ล่าสุด ได้พัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดครีม โดยใช้สารก่อคริมกลุ่มไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส ร่วมกับสบู่ออมโมเนียมลอเรต ให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมกับการเตรียมน้ำยางครีม ตั้งทิ้งไว้ 1 วัน ก็ได้น้ำยางข้นชนิดครีม ที่

พร้อมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรที่ต้องลงทุนราคาสูง

การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น หมอนยางพารา ชาวบ้านทราบและบางชุมชนทำได้ แต่ต้องซื้อน้ำยางข้นจากโรงงานที่อยู่ไกล ในราคาสูงเพราะน้ำยางดิบที่กรี๊ดได้จะนำไปใช้เลยไม่ได้

การคิดสูตรให้ชาวบ้านทำยางข้นเองได้ จึงช่วยชาวบ้านให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการแปรรูป



ทีมวิจัยยังทดลองขยายขนาดการผลิตน้ำยางข้นชนิดครีมให้ได้ถึง 4,000 ลิตร ก็ยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบปั่นแยก และทดลองเอาไปทำน้ำยางเคลือบกระดาษเก็บน้ำ ด้วยวิธีพ่นลงบนผ้า เพื่อความง่ายต่อการใช้งานระดับชาวบ้าน พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้งานจริง เช่น ทำบ่อเลี้ยงปลา ลูก บ่อปลูกมะนาว หรือ

หมอนยางพารา

ดร.อาชีชัน กล่าวว่า งานวิจัยนี้ทำให้กลุ่มเกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยงานวิจัยในการพัฒนาสูตรยางและเครื่องมือการผลิตอย่างง่าย เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าที่กำหนดราคาขายได้ แทนที่จะขายแต่น้ำยางสด โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชน กับยังลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกิดการจ้างงานในชุมชน อันจะทำให้ปัญหาน้ำยางพาราล้นตลาด จนเกิดการเรียกร้องราคาจากรัฐลดลง

การแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์สนองความต้องการของตลาด ที่มีมานานแล้ว อาทิ บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) ผู้ผลิตที่นอนยางพารารายใหญ่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย นักวิจัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทบอกว่า เป็นรายแรกของประเทศที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโม่ยางธรรมชาติมานานกว่า 40 ปี มีความเห็นว่าอนาคตของบริษัท ขึ้นกับงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่ผ่านมา สินค้าที่ผลิต ก็ได้รับการยอมรับจากตลาดโลก ทั้งในประเทศเกาหลีใต้ รัสเซียและจีน ที่นอกจากเป็นลูกค้าหลัก ยังมีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้น

ดังนั้น นอกจากชี้ชวนให้แปรรูป กระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมแล้ว รัฐต้องจัดทุนและส่งเสริมให้เอาผลวิจัยไปใช้ให้เกิดผลด้วย.

วีระพันธ์ โต้มิบุญ
veeraphant@dailynews.co.th

ราคายาง

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	มีนาคม 2559		เมษายน 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	46.65	46.40	46.85	46.60
ชั้น 2	46.05	45.80	46.25	46.00
ชั้น 3	45.50	45.25	45.70	45.45
ชั้น 4	45.20	44.95	45.40	45.15
ชั้น 5	44.75	44.50	44.95	44.70
ยางแท่ง				
STR5L	46.00	45.75	46.20	45.95
STR20	38.95	38.70	39.15	38.90
น้ำยางข้น 60%	29.30	29.05	29.50	29.25
(Concentrated Latex 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

